



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

16 สิงหาคม 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ

-นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึง นพ.สสจ. ผอ.รพท./รพท. เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณัระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขอให้หน่วยงานจัดทำบัญชีรายชื่อและสรุปจำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ จะต้องเป็นผู้ได้รับคำสั่งหรือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และจัดส่งให้สำนักงานปลัด สธ.ภายในวันที่ 24 ส.ค. โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินฯ แล้ว สำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยตรงได้รับเดือนละ 1,500 บาท และสายสนับสนุนได้รับเดือนละ 1,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า

-สธ.ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันตนเอง สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกจากบ้าน และเมื่ออยู่ในที่สาธารณะล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัด/อากาศไม่ถ่ายเท เพื่อลดโอกาสเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-กรมควบคุมโรค รายงานว่า ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเป็นวันที่ 82 ผู้ติดเชื้อสะสม 3,376 ราย ใน 68 จังหวัด เสียชีวิตรวม 58 ราย รักษาหายเพิ่ม 20 ราย รวมรักษาหาย 3,193 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.58 ยังรักษาอยู่ในรพ. 125 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชายญี่ปุ่น อายุ 47 ปี เดินทางจากไทยเมื่อ 8 ส.ค. และได้รับการตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย ประเทศเวียดนาม ผลการตรวจเป็นบวก และในวันที่ 14 ส.ค. รพ.ในญี่ปุ่นตรวจหาเชื้อซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ให้ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, newtv, 77kaoded

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมตลาดชิเคด้ามาร์เก็ต เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-จ.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ 47/2563 ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโควิด 19

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, js.100, mcot, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, tnnthailand, thebankokinsight, businessstoday)

-ศบค.รายงาน ไทยไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 3,376 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,444 ราย และผู้ป่วยใน SQ 439 ราย รักษาหายเพิ่ม 20 ราย รวมรักษาหาย 3,193 ราย ยังรักษาในรพ. 125 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย วันที่ 16 ส.ค. มีเที่ยวบินนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ 382 คน แยกเป็น สหรัฐฯ (ผ่านไทเป) 100 คน เยอรมัน (มิวนิก) 150 คน สหรัฐฯ (ผ่านฮ่องกง) 100 คน อินเดีย (นิวเดลี) 30 คน และฝรั่งเศส (ปารีส) 2 คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยความคืบหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ว่า ขณะนี้ส่งผลิตวัคซีน 1 หมั้นโดสจากโรงงานในสหรัฐฯ แล้ว หลังการทดสอบในลิงเข็มที่ 1 วันที่ 23 พ.ค. และเข็มที่ 2 วันที่ 22 มิ.ย. พบว่าระดับแอนติบอดีในเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ทดลองเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จึงไม่จำเป็นต้องทดสอบเข็มที่ 3 และ 4 ส่วนการทดสอบในคนอาจต้องเลื่อนไปอย่างรวดเร็วสุดช่วงปลายปีหรือต้นปี 2564 เพราะหลังจากส่งผลิตเนื้อวัคซีนจากสหรัฐฯ ต้องส่งไปโรงงานในประเทศแคนาดาเพื่อผลิตไขมันเคลือบวัคซีนก่อนทดสอบในคน โดยมี อย. และคณะกรรมการจริยธรรมของแพทย์ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัย ขณะเดียวกันมีการเตรียมโรงงานผลิตวัคซีนในประเทศไว้แล้วคือ บ. ไบโอเนท-เอเชีย จก. โดยรัฐบาลและสธ.ได้เตรียมงบประมาณเพื่อรองรับการซื้อวัคซีนในระดับโลก แบ่งเป็น 3 แผน คือ 1.เตรียมงบจัดซื้อและสำรอง 2.ร่วมพัฒนาในระยะ 3 แต่คาดว่าจะขึ้นตอนดังกล่าวจะไม่ถึงไทยเพราะไม่มีคนใช้ในระหว่างการระบาดระยะหลัง และ 3.ผลิตวัคซีนเอง ทั้งนี้ ปีหน้าโลกจะมีวัคซีนที่ผ่านการรับรองแต่จะถึงไทยเร็วสุดก็เกือบปลายปี

ด้าน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า แม้จุฬาฯ จะมีศูนย์โรคอุบัติใหม่เพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคในอนาคต แต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้จุฬาฯ ต้องปรับตัวมากขึ้น และพบบทเรียนว่าการป้องกันดีกว่าการรักษา โดยพัฒนาวัคซีน CU-Cov19 ซึ่งสิ่งสำคัญคือเครือข่ายทั้งระดับประเทศและนานาชาติ ในอนาคตต้องมีแผนพัฒนาศูนย์วัคซีน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และการระดมทุน/งบประมาณ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

ประเด็นข่าว

-สพฐ. ระบุ ภาพรวมการทดลองเปิดเรียน โรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมดูแลควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ได้กำชับให้โรงเรียนสร้างความตระหนักเพิ่ม อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การดูแลให้เด็กล้างมือ การติดตามให้เด็กเขียนบันทึกการเดินทาง ส่วนการเว้นระยะห่างหากสามารถทำได้จะเป็นเรื่องดี สพฐ.จะประเมินการเปิดเรียนเป็นระยะ หลังวันที่ 21 ส.ค. หากที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบพร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100%

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

-กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อความเรื่องสามารถจัดการกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ด้วยการกินผลไม้ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น เลมอน มะนาว อะโวคาโด กระเทียม ส้มเขียวหวาน และสับปะรด ว่า เป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าการรับประทานผลไม้ดังกล่าวมีผลในการช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

ประเด็นผลกระทบ

1.สนามมวยการตดก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, bangkokbiznews, thailandplus, ntiontv, mcot)

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย ได้รับรายงานแลเห็นภาพบางส่วนในการจัดการแข่งขันมวยในบางเวที แม้จะมีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีแฟนมวยเข้าไปรวมตัวยืนและนั่งใกล้ชิดกัน ซึ่งกกท.ประชุมติดตามเพื่อรับทราบปัญหาและจะแจ้งให้สนามมวยต่างๆ ดำเนินการตามมาตรการให้รัดกุมขึ้น

2.ลูกชายทหารเรือที่สตั๊ตหีบปอดติดเชื้อเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ที่ฉาปนสถานกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีพิธีรดน้ำศพ นายบุลากร หุตะเจริญ อายุ 35 ปี บุตรชายของ น.ท.ประกิต หุตะเจริญ ซึ่งเข้ารับราชการ. ชลบุรีวันที่ 10 ส.ค. 2563 และเสียชีวิตวันที่ 12 ส.ค. แพทย์ลงความเห็นในใบมรณบัตรว่า เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อ แต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโควิด-19 ลูกชายไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยมาก่อน เพียงแต่มีภูมิแพ้และมีน้ำหนักมาก เคยเดินทางไปทำธุรกิจที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือน ธ.ค. 2562 ด้าน น.ต.ศรายุทธ พิณเพราะ เพื่อนร่วมรุ่น น.ท.ประกิต ระบุ ลูกชายตนเอง อายุ 39 ปี ป่วยในลักษณะคล้ายกัน แพทย์วินิจฉัยว่าปอดหายไป 1 ข้าง อีกข้างปอดระเบิด รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู รพ.ในพื้นที่สัตหีบ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 ส.ค. จากการสอบถามสสอ.สัตหีบ เผยว่า ยังไม่ทราบสาเหตุของการเสียชีวิตของทั้งสองราย

3.แรงงานไทยกลับจากฟิลิปปินส์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแชนนัล, js100, thebangkokinsight, thaigov)

-ปลัด ก.แรงงาน เดินทางไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรับแรงงานไทย 47 คน ที่ไปทำงานเป็นลูกเรือสำราญ เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งหมดต้องเข้ากักตัวใน SQ 14 วัน โดยผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนคนละ 15,000 บาท

4.ปัญหาแรงงานลักลอบเข้าประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว เผย ขณะนี้ยังมีความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวหลักแสนคนขึ้นไป จึงเป็นปัจจัยให้มีการลักลอบนำเข้าแรงงานตามช่องทางพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในทุกภาคของประเทศ เฉลี่ยวันละ 1,000 คน ทำให้มีข้อกังวลว่าจะเพิ่มความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบสอง รัฐบาลควรวางมาตรการที่ชัดเจนในการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกต้อง ต้องออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิดเพราะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายหัวละ 28,000 บาท โดยรัฐบาลอาจต้องรับภาระบางส่วนเพื่อจูงใจให้คนเข้าระบบตรวจสอบ ทราบว่าศบค.เตรียมนำแพ็คเกจมาตรการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเสนอที่ประชุมศบค. 17 ส.ค.นี้

แหล่งข่าวจากสมาคมการค้าและท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี เผยว่า สมาคมฯ ได้เสนอให้จังหวัดจันทบุรีพิจารณาขอนำเข้าแรงงานกัมพูชา 34,000 คน โดยพร้อมดำเนินการกักตัว 14 วัน ด้านแหล่งข่าวจากสสจ.จันทบุรี ชี้แจงว่า นายจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกักตัว 14 วัน เฉลี่ย 28,000 บาท/คน แบ่งเป็น การกักตัว เก็บตัวอย่างตรวจ 2 ครั้ง ตรวจคนละ 3 ครั้ง ในรอบ 14 วัน ค่าตรวจ 3,000-4,000 บาท/คน/ครั้ง และค่าใช้จ่ายสถานที่กักตัวอาจใช้โรงแรม หากพบติดเชื้อต้องมีค่ารักษาพยาบาลอีก 40,000-50,000 บาท/ราย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ความต้องการแรงงานต่างชาติ 34,000 คนเป็นตัวเลขเกินจริง เพราะปี 2562 นายจ้างขออนุญาตไว้ 20,590 คน ปี 2563 สํารวจก่อนฤดูกาลค้าไม้มีความต้องการ 7,844 คน ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติที่เคยทำบัตรผ่านแดน 20,000 คนเศษ คาดว่า 10,000 คน ยังอยู่ในไทยและสามารถขอยื่นรับใบอนุญาตทำงานได้

5.ภูมิคุ้มกันหลังป่วยโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์

-CDC อัปเดตมาตรการกักตัวผ่านทางสื่อออนไลน์ ว่า ผู้ที่หายจากโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องกักตัวหรือเข้ารับการตรวจซ้ำเป็นเวลา 3 เดือน แต่ไม่ได้หมายความว่าภูมิคุ้มกันในช่วง 3 เดือนหลังการติดเชื้อ ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบในช่วง 3 เดือนหลังการติดเชื้อครั้งแรก เว้นแต่จะแสดงอาการของ COVID-19 และอาการดังกล่าวไม่สามารถเชื่อมโยงกับการเจ็บป่วยอื่น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า US CDC แจ้งเตือนว่ามีจำนวนเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้นหลังเปิดเรียน และการวิจัยพบว่าปริมาณไวรัสในลำคอเด็กมีมากกว่าผู้ใหญ่ โอกาสเด็กจะแพร่เชื้อให้กับสมาชิกในครัวเรือนหรือในกิจกรรมแค้มป์และกลุ่มกิจกรรมต่างๆ มีสูง

ประเด็นข่าว

จึงต้องป้องกันอย่างเคร่งครัด สรุปว่าไทยมีความเสี่ยงสูงรอบด้าน การเปิดให้กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เข้ามาในประเทศทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น การปลดล็อคทุกด้านต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด ที่น่าห่วงที่สุดคือการชุมนุมทางการเมือง หากไปสถานที่ชุมนุม หลังจบกิจกรรมขอให้สังเกตอาการตนเอง 2 สัปดาห์ หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล ตมไม้ได้กลิ่น ลิ้นรับรสไม่ได้หรือ ท้องเสีย อย่างใดอย่างหนึ่งขอให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจโควิด

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, มติชน, ผจก., ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, กรมประชาสัมพันธ์, js100)

-รัสเซีย อเล็กซานเดอร์ กินท์สเบิร์ก ผอ.สถาบันวิจัยกามาเลยาเพื่อวิทยาการระบาดและจุลชีววิทยาในมอสโก ซึ่งผลิตวัคซีน Sputnik V เผยว่า อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนระยะแรกจะได้รับวัคซีนสองแบบ การผลิตเชิงอุตสาหกรรมคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ย.เป็นต้นไป และมีแผนที่จะผลิต 5 ล้านโดสต่อเดือนในช่วงเดือนธ.ค. หรือ ม.ค. ด้าน มิคฮาอิล มูร์ชโก รัฐมนตรีสาธารณสุข เผยว่า ในสัปดาห์นี้ วัคซีนตัวแรกจะถูกจ่ายให้แพทย์ และจ่ายให้ชาวรัสเซียทุกคนที่สมัครใจในเวลาต่อมา ปัจจุบันรัสเซียมีผู้ติดเชื้อกว่า 917,000 คน ยังรักษาอยู่ 92,000 คน โดยอยู่ไอซียู 2,900 คน

-อินเดีย นายกรัฐมนตรีอินเดีย เผยว่า อินเดียพร้อมที่จะผลิตวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวนมาก เพื่อแจกจ่ายทั่วประเทศ ทั้งนี้ที่นักวิทยาศาสตร์อนุมัติให้ดำเนินการได้

-สหรัฐฯ สถาบันด้านภูมิแพ้และโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐฯ (NIAID) เผยว่า ทีมวิจัยมีความพร้อมที่จะพัฒนาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเองเพื่อนำไปใช้ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนต้านไวรัสของบริษัทเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ระหว่างเตรียมการทดสอบวัคซีนในมนุษย์ในเฟสสาม

-ฝรั่งเศส รัฐบาลประกาศยกระดับเตือนภัยกรุงปารีสเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงอีกรอบ หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มภายใน 24 ชั่วโมงกว่า 2,800 ราย

-อังกฤษ โรงงานผลิตแซนด์วิชแห่งหนึ่งในเมืองนอร์ทแฮมป์ตัน ตรวจพบคนงานติดเชื้อเกือบ 300 คน

-ฟิลิปปินส์ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 159 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 157,918 ราย เพิ่มขึ้น 6,134 ราย ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต มีกำหนดแถลงวันที่ 17 ส.ค. นี้ว่าจะขยายเวลาล็อกดาวน์กรุงมะนิลาและพื้นที่บริเวณล่อต่อหรือไม่

-อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,345 ราย ผู้ป่วยสะสม 137,468 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 50 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 6,071 ราย ยูนิเซฟรายงานว่า แม้ว่าอินโดนีเซียจะมีสถานการณ์รุนแรงมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันในหลายพื้นที่ รวมถึงการเดินทางทางอากาศภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศบางส่วน นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดโรงเรียนอีกครั้งทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ

-ญี่ปุ่น มีผู้ป่วยรายใหม่ 1,070 ราย

-เมียนมา มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

-สปป.ลาว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ในรอบ 20 วัน เป็นชาวลาวที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและตรวจพบที่ศูนย์กักกันของลาว

-เวียดนาม พบผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 951 ราย เสียชีวิตรวม 23 ราย

-เกาหลีใต้ ในรอบ 24 ชม. มีผู้ป่วยรายใหม่ 166 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงโซล ผู้ป่วยสะสม 15,309 ราย เสียชีวิต 305 ราย

-แอฟริกาใต้ บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 27,360 ราย โดย 6,027 รายมาจากรพ.เอกชน 21,333 ราย จากรพ.รัฐ 1,644 ราย เป็นแพทย์ และ 14,143 รายเป็นพยาบาล มีบุคลากรทางการแพทย์ 240 รายเสียชีวิต ในจำนวนนี้ 203 รายมาจากภาครัฐ ขณะที่สถิติจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อสูงสุด คือ แอฟริกาใต้ แอลจีเรีย กานา ไนจีเรีย แคเมอรูน และเคนยา

-ออสเตรเลีย มุขมนตรีรัฐวิกตอเรีย แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 303 ราย แต่การสอบสวนโรคผู้ป่วยอย่างน้อย 3,383 รายยังคงคลุมเครือ โดย 264 รายบ่งชี้ว่าความเสี่ยงของการระบาดในชุมชนยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่มีผู้เสียชีวิตสะสม 293 ราย ส่วนใหญ่มีความเชื่อมโยงกับสถานอนุเคราะห์ผู้สูงอายุ และหากผู้ป่วยยังไม่ลดต่ำกว่า 200 คนต่อวัน จะไม่ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ด้านสาธารณสุขรัฐวิกตอเรียกล่าวว่า การแพร่ระบาดระลอกสองผ่านจุดวิกฤตที่สุดไปแล้ว แต่ระดับการติดเชื้อพื้นฐานในพื้นที่ยังสูงกว่า 1.0 ออกจากห้องเหลือระหว่าง 0.4 หรือ 0.5 จึงช่วยลดความเข้มงวดมาตรการล็อกดาวน์ ไม่เช่นนั้นรัฐวิกตอเรียอาจต้องเผชิญกับการระบาดระลอก 3

-สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 21,582,682 ราย เสียชีวิต 767,817 ราย รักษาหาย 14,312,146 ราย สหรัฐฯ มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด 5,526,722 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 50,456 ราย เสียชีวิต 172,546 ราย บราซิล ผู้ป่วย 3,317,832 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 38,937 ราย เสียชีวิต 107,297 ราย อินเดีย ผู้ป่วย 2,589,208 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 63,986 ราย เสียชีวิต 50,084 ราย รัสเซีย ผู้ป่วย 917,884 ราย เป็นผู้ป่วยใหม่ 5,061 ราย เสียชีวิต 15,617 ราย แอฟริกาใต้ ผู้ป่วยใหม่ 583,653 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,513 ราย เสียชีวิต 11,677 ราย

นภาแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานมอบรางวัลเสื้อ hero sky doctor และปีกบิน แก่แพทย์และพยาบาลทีมสกายด็อกเตอร์ หรือนภาแพทย์ ที่มีผลงานดีเด่น ที่รพ.ศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ก่อนเดินทางไปสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง อ.เมือง เพื่อชมการแข่งขันล่อล่อผู้ป่วยทางอากาศยานในพื้นที่ทุรกันดารตามแนวชายแดน ซึ่งทีมสกายด็อกเตอร์ได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ช่วยลำเลียงผู้ป่วยหญิงท้องแก่เสียชีวิตมาส่งต่อรพ.ขนาดใหญ่ใน จ.เชียงใหม่ อย่างเร่งด่วน

ประเด็นข่าว

ปลัดศธ.คนใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-เสนอประวัติ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งกรม.มีมติเห็นชอบตามการเสนอของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รว.สธ. ให้ดำรงตำแหน่งแทน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงคนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. 2563

คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นายธนพล ดอกแก้ว นายกส.มาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีกลุ่มผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่น 74 แห่ง ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม ภายหลังจากส.ส.ตรวจพบการทุจริตของหน่วยบริการ ตั้งข้อสังเกตว่า การยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมของผู้ประกอบการคลินิกเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ หรือกดดันกระบวนการตรวจสอบที่อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังหน่วยบริการอื่น ๆ ซึ่งเรื่องนี้ นายกฯ ให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิด และ รว.สธ. กำกับนโยบายการตรวจสอบด้วยตัวเอง จึงเป็นเรื่องยากที่จะเข้ามาแทรกแซงกระบวนการ ส่วนข้อเสนอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการ ส.ส.ส. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผอ.ส.ส.เขต 13 รวมถึงขอให้ตรวจสอบทุจริตเชิงนโยบาย และการสนับสนุนช่วยเหลือ เอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนั้น เห็นว่า ยังตรวจสอบยังไม่โปร่งใส ถ้ามีคนของ ส.ส.ส.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องถูกลงโทษ สิ่งสำคัญคือ ปัญหาการขาดทุนของหน่วยบริการขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารหน่วยบริการแต่ละแห่ง เชื่อว่า ระบบบัตรทองไม่ใช่ต้นเหตุที่ทำให้รพ.ขาดทุน

เห็ดพิษ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sentangsedtee, bluchipthai, tnnthailand, mcot, thailandplus

-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเห็ดทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษ ประชาชนควรระมัดระวังในการรับประทาน หากมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง หลังรับประทานเห็ด ควรรีบทำให้ผู้ป่วยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค้างออกมาให้มาก และใช้น้ำอุ่นผสม activated charcoal ให้ดื่มแก้วแรกแล้วล้างคอให้อาเจียน และดื่มแก้วที่ 2 แล้วล้างคอให้อาเจียนอีกครั้ง หากผู้ป่วยอาเจียนยาก ให้ใช้เกลือแกง 3 ช้อนชาผสมน้ำอุ่นดื่ม จะทำให้อาเจียนได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ห้ามใช้กับเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และห้ามล้างท้องโดยการสวนทวารโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะเป็นอันตรายได้หากผู้ป่วยขาดน้ำ ให้นำไปพบแพทย์โดยเร็ว และให้ประวัติการรับประทานอาหารย้อนหลัง พร้อมนำตัวอย่างเห็ดและอาหารที่เหลือจากการรับประทานไปตรวจวิเคราะห์ด้วย

วิธีดูเนื้อวัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus, ChiangmaiNews, tnnthailand

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำวิธีดูเนื้อวัวแท้ ควรมีสีแดงสด เนื้อแน่น ลายเส้นไม่หยاب กัดดูเนื้อจะยืดหยุ่น ไม่มีรอยบุ๋ม ต้องไม่มีเม็ดสีขาวใสคล้ายเม็ดสาชู เพราะเป็นตัวอ่อนของพยาธิตัวติด เนื้อสันควรจะมีสีแดงสดและมีมันเป็นจุดเล็กๆ ลักษณะของไขมันแตกง่าย ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว ไม่มีเมือก เมื่อวางไว้จะมีน้ำสีแดงออกมา ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่มีการรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ หรือสังเกตจากตราประทับบนหนังสัตว์ที่ชำแหละจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ หรือร้านที่มีใบรับรองของฮาลาล เตือนผู้ปลอมแปลงอาหาร ถือได้ว่าเป็นความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ใช้ผึ่งต่อยปากให้เป็นรูปกระฉับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, kapook, thaipbs, thebangkokinsight, bangkokbiznews, thailandplus, newtv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปนำผึ่งมาต่อยที่ริมฝีปากบนจนบวมเป่ง ระบุว่า เป็นการคล้ายกรรปากเป็นรูปกระฉับด้วยวิธีการธรรมชาติ ว่า ไม่ควรทำพฤติกรรมดังกล่าวโดยเด็ดขาด เพราะเหล็กในของผึ้งมีพิษซึ่งประกอบด้วยโปรตีน, เปปไทด์, และสารอินทรีย์อีกหลายชนิด เมื่อถูกผึ้งต่อยจะทำให้เยื่อเจ็บปวดมาก เกิดการแพ้ ปวด บวมบริเวณที่โดนต่อย และอาจเกิดปฏิกิริยาแพ้รุนแรงเป็นผื่นลมพิษทั้งตัว ปากบวม และหายใจติดขัด อาจเสียชีวิตได้

ห้ามสูบ/ทึงกันบุหรื/ขยะบริเวณชายหาด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ห้ามสูบ ทึงกันบุหรื ระบายของเสีย ขยะ 21 ชายหาดใน 15 จังหวัด ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสน มีผลบังคับใช้แล้ว

ประเด็นข่าว

ค้นพบยีนแพ้ยาแบคทีريم

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-รศ.ดร.ชลภัทร สุขเกษม หัวหน้าห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามาธิบดี ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยโครงการ "เภสัชพันธุศาสตร์ต่อการเกิดผื่นแพ้ผิวหนังรุนแรงในคนไทย" กล่าวว่า ทีมวิจัยค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นแพ้ยา โดยเฉพาะการแพ้ยารุนแรงทางผิวหนัง ผู้ป่วยที่มียีนแบบนี้จะมีโอกาสแพ้ยามากกว่าคนปกติหลายร้อยเท่า นำมาสู่การพัฒนาการตรวจยีนแพ้ยาก่อนที่จะให้ยาเพื่อลดโอกาสเสี่ยงแพ้ยา ในยาหลายชนิด ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือการตรวจยีนแพ้ยา HLA B*15:02 สำหรับโอกาสแพ้ยากันชัก carbamazepine ผลงานงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติระดับโลก Clinical Pharmacology and Therapeutics Impact factors 7.266 (Q1), JCR ลำดับที่ 16/270 (pharmacology and pharmacy) โดยจัดให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ของโลกที่แสดงให้เห็นว่า PGx marker ของการเกิดผื่นแพ้ผิวหนังชนิดรุนแรงของยา Co-trimoxazole มีลักษณะเฉพาะเจาะจงต่อรูปแบบการแพ้ยา โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับความสนใจจาก ม.ลิเวอร์พูล นำไปศึกษาต่อยอดเพื่อขยายผลต่อไป

ข่าวเหนียวติดคอเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-นางมณฑา อันต์ อายุ 63 ปี อดีตพยาบาลวิชาชีพ รพ.แห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ เสียชีวิตจากข่าวเหนียวติดคอจนสำลัก ลูกชายพยายาม CPR แต่ไม่เป็นผล จึงเรียก 1669 ให้มารับ แพทย์แจ้งว่าเสียชีวิตจากเศษอาหารติดหลอดลม

เด็กถูกลืมในรถตู้โรงเรียน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-ด.ช.ธนกฤต ยอดมณี อายุ 2 ขวบ นักเรียนชั้นบิบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมาราม ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช ที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถตู้รับส่งนักเรียนที่จอดกลางแดดร้อนจัดนานกว่า 6 ชม. จนสมองบวม ตับไตไม่ทำงาน เสียชีวิตแล้ว พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒน์กุลเทพ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ระบุว่า หลังจากนั้น พงส.ต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนางสุนิษาและครูเวรที่นั่งรถมากับเด็ก ฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ซึ่งจะเรียกตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

